



ประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งแรก รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖ อัตรา และครั้งที่ ๒ รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๙-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ฉบับ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินบุคคลได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือ การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อการเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และมติคณะกรรมการประเมินบุคคล กรณีการเลื่อนเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๐ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานภายใน ๙ เดือน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หากมีเหตุผลความจำเป็นไม่อาจส่งผลงานได้ภายใน ๙ เดือน ให้เสนอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาขอขยายเวลาได้ ๑ ครั้ง ไม่เกิน ๔ เดือน โดยระบุเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจส่งผลงานภายในเวลาที่กำหนดได้ (จะต้องเสนอเรื่องถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก่อนพ้นกำหนด ๙ เดือน ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน) หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวยังไม่ส่งผลงาน จะถือว่าสละสิทธิไม่ประสงค์จะส่งผลงานเพื่อรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยผลงานที่จะส่งให้เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไพศาล ต้นคุ้ม)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ประธาน อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนพพรดา ชูระแพง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายชื่อรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก/ ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ได้รับการ คัดเลือก	ชื่อผลงาน	สัดส่วน/ผู้ร่วมดำเนินการ	ข้อเสนอแนวคิด
๑	นางสาวสุวนีย์ สุขแสนาน นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๘๖ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ พิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๘๙ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	การศึกษาการใช้ประโยชน์และความ พึงพอใจของผู้อ่านวารสาร Smart Life by ออย.	ดำเนินการเองทั้งหมด ๑๐๐%	การบริหารจัดการช่อง "ออย. Chanel" ทาง Youtube
๒	นายทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงษ์ เภสัชกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๑๔ กองยา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๖ กองยา	การพัฒนารูปแบบของการออก ใบอนุญาตขายยาแบบ Telepharmacy	ดำเนินการเองทั้งหมด ๑๐๐%	การประเมินผลกระทบของ กฎระเบียบ (Regulation Impact Assessment : RIA) ของการออก ใบอนุญาตแบบ Telepharmacy
๓	นางสาวอรเพ็ญ หนูหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๔ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๘ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	การพัฒนาตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติ ราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ ออย. กรณีศึกษา ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ระบบ คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่เป็นมาตรฐานสากล	ดำเนินการเองทั้งหมด ๑๐๐%	การพัฒนาตัวชี้วัด ภายใต้ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ ออย. กรณีศึกษา ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็น มาตรฐานสากล

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก/ ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ได้รับการ คัดเลือก	ชื่อผลงาน	สัดส่วน/ผู้ร่วมดำเนินการ	ข้อเสนอแนวคิด
๔	นางสาวกุลทรัพย์ ตันตระกูล เภสัชกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๖๑๕ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน ภูมิภาคและท้องถิ่น	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๕ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน ภูมิภาคและท้องถิ่น	การพัฒนาเทคโนโลยีปัญหาการขาด แคลนวัตถุดิบที่จำเป็นทาง การแพทย์	ดำเนินการเองร้อยละ ๑๐๐	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่มีส่วนประกอบ ของกัญชา กัญชง เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มรองรับการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขต สุขภาพที่ ๑๑
๕	นางสาวกมลนัฐพัฒน์ อุตราภรณ์ นักวิชาการอาหารและยา ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๖๖ กองอาหาร	นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ พิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๒๑ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน ภูมิภาคและท้องถิ่น	แนวทางการพัฒนาระบบการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร	ดำเนินการเองร้อยละ ๑๐๐	การพัฒนาจัดทำระบบ เครือข่ายจัดเก็บข้อมูลการ ตรวจสอบสถาน ประกอบการด้านอาหาร
๖	นางธิดา ทวีฤทธิ์ นักวิชาการอาหารและยา ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๗๕ กองอาหาร	นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ พิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๖ กองอาหาร	การศึกษาผลกระทบการบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย GMP	- ดำเนินการเองร้อยละ ๘๐ - ร่วมกับนางสาวชนิกานต์ พรหมสิงห์กุล ร้อยละ ๒๐	การพัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้านการตรวจ ประเมิน GMP สถานที่ผลิต อาหาร

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก/ ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ได้รับการ คัดเลือก	ชื่อผลงาน	สัดส่วน/ผู้ร่วมดำเนินการ	ข้อเสนอแนวคิด
๗	นางวรางคณา เทวราชสมบุญ เภสัชกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๖๒๐ กองควบคุมเครื่องสำอางและ วัตถุอันตราย	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๔๑ กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุ อันตราย	การบริหารจัดการสถานที่ผลิต เครื่องสำอาง ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีไม่แจ้งยืนยันการประกอบการ	ดำเนินการเองร้อยละ ๑๐๐	การจัดทำ Application เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ และประมวลหลักฐานการ กระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
๘	นางสาวสายรุ้ง ศรีเจริญ เภสัชกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๖๓๕ กองควบคุมเครื่องสำอางและ วัตถุอันตราย	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๖ กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุ อันตราย	การศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ประเภท Electrolyzed Water และ การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ของประเทศ สหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ	ดำเนินการเองร้อยละ ๑๐๐	การพัฒนาการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายในระบบ การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตราย
๙	นายสุธรรม เทศรำพรรณ เภสัชกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๖๑๖ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน ภูมิภาคและท้องถิ่น	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๗ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	การสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ดำเนินการเองร้อยละ ๑๐๐	การพัฒนางานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพสู่องค์กรดิจิทัล
๑๐	นางสาวจุไรรัตน์ ถนอมกิจ นักวิชาการอาหารและยา ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๖๙ กองอาหาร	นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ พิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๘๑ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการ ใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย (Healthier Choice Logo) ภายใต้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหาร แห่งชาติ	ดำเนินการเองร้อยละ ๑๐๐	แนวทางการส่งเสริมและ ขับเคลื่อนสัญลักษณ์ โภชนาการ "ทางเลือก สุขภาพ"

